

Số: /KH-MNTL

Thanh Lương, ngày 06 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia Trường mầm non Thanh Lương năm 2024

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại thành phố Hải Phòng năm 2024; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Huyện Vĩnh Bảo về Triển khai thực Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại huyện Vĩnh Bảo năm 2024;

Nhằm triển khai các hoạt động thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia trong trường mầm non Thanh Lương năm 2024; Trường mầm non Thanh Lương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của rượu bia; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại của cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

2. Yêu cầu

Ban giám hiệu, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ... xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu bia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu bia, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của nhà trường có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng chống tác hại của rượu, bia bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có liên quan trọng việc triển khai thi hành Luật.

Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2024

100% cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường có quy định cấm uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc.

100% cán bộ tham gia vào hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia được tập huấn về tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan.

100% cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động hiểu biết về tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người và các nội dung cơ bản của Luật.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại rượu bia của trường và xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại rượu bia của trường

Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn.

Tổ chức phát động ký cam kết giữa đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại nơi làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; không uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại rượu bia.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của rượu bia, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn

Tổ chức tuyên truyền phổ biến thường xuyên trên các trang thông tin, mạng xã hội, hệ thống phát thanh của nhà trường... về tác hại của rượu bia, các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia với những nội dung sau:

- + Cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia
- + Cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia
- + Cấm CBGVNV, người lao động uống rượu bia trong giờ làm việc, giải lao, học tập uống rượu bia.

+/ Tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia...

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến CBGVNV, người lao động nói chuyện chuyên đề về tác hại của rượu bia, các hình thức trao đổi, tọa đàm, hội thảo, tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông, pano, áp phích... về tác hại của rượu bia, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

Thực hiện ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn vị không có cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động vi phạm Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; tổ chức cho cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tham gia ký cam kết thi đua thực hiện Luật.

Vận động cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc, thiết bị sau khi uống rượu, bia.

3. Kiểm tra, giám sát

Thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm các quy định của Luật phòng chống tác hại rượu, bia (trong thẩm quyền); đặc biệt xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực.

Xây dựng quy định về cấm sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác vào nội quy, quy chế của các cơ sở giáo dục và tổ chức, giám sát việc thực hiện.

Kiểm tra, giám sát việc cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động trong nhà trường trực tiếp hoặc gián tiếp quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia trái quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ ngân sách nhà nước
2. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đến 100% CBGVNV, người lao động

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên có trách nhiệm triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại rượu bia, các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn cho các thành viên trong đoàn thể.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng chống rượu, bia của trường mầm non Thanh Lương năm 2024. Đề nghị CBGVNV, người lao động phản ánh về Ban giám hiệu kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các Đoàn thể, CBGVNV và NLĐ, (để t/h);
- Lưu VP./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Trâm